

ชื่อ : นายจำลอง นิตยลาภ
ชื่องานวิจัย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1/1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิชางานฝึกฝีมือ 1
รหัสวิชา 2100 1003
แผนก/งาน : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ที่ปรึกษางานวิจัย : นายสุเมธ ถูกจิตต์
ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ชล.1/1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คำชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มี
ความรับผิดชอบต่อ สนใจเรียน และติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่เข้าสอนแต่ละวิชา ทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นต่อการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบต่อและสนใจเรียนมาก
ขึ้น ทำให้บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทำงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงกำหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันด้วยความเต็มใจ

ชื่อ : นายเสนาะ ทูคำมี
ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาเรื่องการไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง วิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
ของนักเรียน ปวช.3
สาขาวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2/2561

บทคัดย่อ

วิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการทดสอบปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมในการปฏิบัติงานตามใบงาน พบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง โดยให้เพื่อนทำงานให้ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนั้นขาดทักษะในการปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้สอนสนใจที่จะแก้ปัญหาที่ศึกษาการแก้ปัญหาเรื่อง การไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมของนักเรียน ปวช.3แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความจำเป็นจะต้องมีระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความต้องการกำลังคนที่มีความสามารถทำงานด้านเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังเจตคติอันดีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาการเรียนรู้ แต่ปัญหาที่พบจากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนพบว่า การที่นักเรียนไม่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเองไม่รับผิดชอบต่องานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำ ขาดความกระตือรือร้นหรือไม่สนใจในการเรียน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่อง การไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองวิชา วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมในครั้งนี หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยในชั้นเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและผู้สนใจ ไม่มากนักน้อย

ชื่องานวิจัย การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้คำพูด ในการเสริมแรง การส่งเสริมเจตคติในการใช้การให้ระดับผลคะแนนการส่งงาน ระดับผลคะแนนการส่งงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ยของการส่งงาน ในวิชาเคมี หลังการส่งเสริมเจตคติ พบว่าการส่งงานสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติ ซึ่งหมายถึง นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควรได้รับการส่งเสริมเจตคติจากครูผู้สอน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการเสริมแรงและยกย่องชมเชยให้กำลังใจกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ทำการเรียนการสอน

NSC06